

### Kiến Xương

## Đồn lực về đích nông thôn mới



Các xã còn lại tích cực huy động sự tham gia ngày công lao động của người dân.

Để bảo đảm 100% xã về đích nông thôn mới (NTM) đúng tiến độ, đến nay, các xã chưa về đích NTM của huyện Kiến Xương đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí. Kết quả đó là do có sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các tiêu chí còn thiếu và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Cách đây không lâu, Quyết Tiến là xã có số lượng tiêu chí chưa đạt nhiều nhất huyện Kiến Xương, trong đó có nhiều

tiêu chí khó như tiêu chí về giao thông và môi trường. Tuy nhiên, với quyết tâm về đích trong năm 2019, xã đã coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và đề ra giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể. Ông Lương Xuân Hoàn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Một trong những hạn chế trong quá trình thực hiện là do thời gian đầu sự vào cuộc và phối hợp của các thành viên còn chưa chủ động, chưa thường xuyên, chặt chẽ, triển khai còn chậm, thiếu

thống nhất giữa chỉ đạo với thực hiện dẫn đến sự lúng túng trong điều hành. Kinh nghiệm trong việc tổ chức điểu hành và nhận thức về xây dựng NTM của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn hạn chế, chưa nhiệt tình ủng hộ nên việc đóng góp chưa nhiều. Đặc biệt, Quyết Tiến lại là xã nhỏ, thuần nông, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên việc huy động nguồn lực gặp nhiều khó khăn, nguồn thu ngân sách hạn hẹp, chủ yếu

trông chờ vào sự hỗ trợ của các cấp. Nhận thức rõ những khó khăn, hạn chế nêu trên, tháng 8/2018 Đảng ủy xã đã ra nghị quyết về việc đăng ký về đích NTM vào quý II/2019; tiến hành điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng NTM, điều chỉnh quy hoạch giao thông nội đồng và ra quyết định phân công cán bộ, công chức phụ trách từng tiêu chí. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM thực hiện kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công việc thường xuyên trong ngày, trong tuần và giao ban vào thứ ba hàng tuần để nghe, chấn chỉnh và bổ khuyết những vấn đề cần quan tâm giải quyết, chỉ đạo các nhiệm vụ tiếp theo. Ngoài ra, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể đã vào cuộc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, gia đình tham gia đóng góp công sức, kinh phí để xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí còn lại. Làm được những việc này đã đẩy tiến độ xây dựng NTM ở xã nhanh hơn và đến tháng 5/2019 xã đã cơ bản hoàn thiện hết các tiêu chí.

Minh Hưng cũng là 1 trong 4 xã cuối cùng của huyện Kiến Xương phấn đấu về đích NTM trong quý II/2019. Ông Trần Thế Tú, Chủ tịch UBND xã cho biết: Bắt tay vào xây dựng NTM, Minh Hưng đối diện với không ít khó khăn, thách thức bởi cơ cấu kinh tế nông nghiệp vẫn chiếm

tỷ trọng lớn, nguồn thu trên địa bàn hạn hẹp, các tiêu chí chưa hoàn thành còn nhiều và cần vốn đầu tư lớn. Hết năm 2018, xã còn 2 tiêu chí không đạt, trong đó có tiêu chí số 2 về giao thông. Đây là tiêu chí khó cần có sự đóng góp công sức của người dân và nguồn kinh phí. Xác định cần phải tăng tốc trong giai đoạn cuối, ngay từ giữa năm 2018, UBND xã đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện, trong đó tranh thủ nguồn hỗ trợ xi măng của tỉnh cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng/km đường giao thông trực chính nội đồng của xã đồng thời tập trung huy động sự đóng góp của nhân dân. Đặc biệt, xã đã giao cho các thôn tự làm công tác xã hội hóa, huy động nhân dân đóng góp ngày công, kêu gọi con em xa quê hỗ trợ kinh phí. Ngoài ra cũng giao cán bộ phụ trách từng tiêu chí kiểm tra, rà soát và đề xuất các biện pháp để hoàn thành, lên kế hoạch cụ thể để hợp thống nhất tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, xã thường xuyên được các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện quan tâm theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo. Do đó đến nay Minh Hưng đã hoàn thành các tiêu chí và cũng bảo đảm xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

Theo báo cáo của UBND huyện Kiến Xương, đến thời điểm này, các

phòng, ban của huyện được phân công phụ trách các tiêu chí đã tiến hành thẩm tra ở 4 xã chưa đạt chuẩn NTM gồm Minh Hưng, Quyết Tiến, Vũ Quý, Trà Giang, trong đó các xã đã cơ bản hoàn thiện hết các tiêu chí. Kết quả đó là nhờ có sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh và sự quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương. Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các phòng, ban chuyên môn được phân công phụ trách các tiêu chí đã chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã hoàn thành các tiêu mục trong các tiêu chí. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của huyện đã tập trung cao độ trong chỉ đạo, đôn đốc, để ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong quá trình thực hiện.

Như vậy, tới thời điểm này 4 xã còn lại của huyện Kiến Xương đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ để nghị thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn NTM. Kết quả này là động lực để huyện tiếp tục vận động nhân dân các xã xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu và thực hiện mục tiêu xây dựng huyện NTM theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra.

### THU THỦY

### VŨ THƯ

## Chủ động phòng, trừ rầy trên lúa xuân cuối vụ



Nông dân Vũ Thư phun thuốc phòng, trừ rầy cuối vụ.

Ngoài diện tích lúa trà cực sớm và trà sớm đã và đang chuẩn bị cho thu hoạch, hiện nay, khoảng 7.000ha lúa xuân của huyện Vũ Thư đang trong giai đoạn chắc xanh, vào mẩy. Theo điều tra của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, hiện nay trên đồng ruộng rầy lúa 3 dạng nòi rõ, mật độ nơi cao từ 3.000 - 5.000 con/m<sup>2</sup>; cục bộ hàng vạn con/m<sup>2</sup> như một số diện tích lúa của các xã Duy Nhất, Vũ Đài, Tự Tân, Vũ Văn. Dự kiến, rầy tiếp tục nở, gia tăng mật độ.

Để hạn chế thiệt hại do rầy cuối vụ, huyện Vũ Thư chỉ đạo các HTXNN và vận động nông dân khẩn trương thu hoạch đối với các diện tích lúa đã chín bị nhiễm rầy để tránh rầy gây cháy lúa. Phát động bà con tích cực kiểm tra đồng ruộng, rẽ lúa quan sát kỹ phân gấu lúa, nếu thấy mật độ rầy từ 40 - 50 con/khóm trở lên, tiến hành phun thuốc phòng, trừ kịp thời. Các cơ quan chuyên môn của huyện khuyến cáo nông dân khi phun thuốc phòng, trừ rầy, ngoài bảo đảm nguyên tắc "4 đúng" thì ruộng lúa cần có nước để đạt hiệu quả phòng, trừ cao. Ở giai đoạn cuối vụ, nông dân thường chủ quan, nếu không phòng, trừ kịp thời rầy sẽ gây cháy lúa, ảnh hưởng lớn đến năng suất.

## 10 làng nghề bị đề nghị thu hồi bằng công nhận làng nghề

Huyện Vũ Thư hiện có 15 làng nghề được UBND tỉnh cấp bằng công nhận làng nghề. Tuy nhiên, qua rà soát, đánh giá, 10 làng nghề không đạt các tiêu chí công nhận làng nghề theo Nghị định số 52/2018/NĐ-CP, ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn, gồm các làng nghề: xã Nguyễn Xá; thôn Trùng Hòa, thôn Nam Hưng, thôn Hội, thôn Văn Lăng (xã Song Lăng); thôn Nguyệt Lăng (xã Minh Khai); thôn Hương Đường (xã Việt Hùng); thôn Tường An (xã Tân Hòa); thôn Đồng Tiến (xã Việt Thuận); thôn Phương Tảo 1 (xã Xuân Hòa).

Trước kia, các làng nghề này phát triển mạnh mẽ các ngành nghề sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, thêu ren, rèn cơ khí, làm bánh gai, chế biến lương thực, xây dựng... Tuy nhiên, qua khảo sát, hiện nay 10 làng nghề này đều không đạt đầy đủ 3/3 tiêu chí: quy mô, số hộ tham gia hoạt động ngành nghề từ 20% trở lên, sản xuất, kinh doanh ổn định tối thiểu 2 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị công nhận, đáp ứng các điều kiện bảo vệ môi trường. Đặc biệt, một số làng nghề hiện chỉ thu hút dưới 5% số hộ tham gia. Cùng với việc đề nghị UBND tỉnh thu hồi bằng công nhận làng nghề đối với 10 làng nghề này, huyện Vũ Thư sẽ tổ chức quy hoạch lại các làng nghề, bảo tồn các làng nghề truyền thống, xóa bỏ một số làng nghề không đủ điều kiện, thành lập các làng nghề mới sao cho phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm làng nghề hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho lao động nông thôn.

### HA PHƯƠNG

### DIỆP NÔNG

## Hướng tới sản xuất nông nghiệp bền vững

Thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, thời gian qua, xã Diệp Nông (Hưng Hà) đã chú trọng việc tích tụ ruộng đất, hình thành các vùng sản xuất gắn với thị trường, mở rộng liên kết bao tiêu nông sản nhằm hướng tới nền nông nghiệp bền vững, nâng cao đời sống cho người dân.

Được chính quyền địa phương, HTX DVNN xã Diệp Nông tạo điều kiện dẫn dắt, cho thuê đất thành vũng liên kết, gia đình chi Nguyễn Thị Oanh, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã mạnh dạn thuê 15ha đất bãi để sản xuất. Diện tích lớn là điều kiện thuận lợi để chi đầu tư cơ giới hóa, áp dụng công nghệ nhằm giảm chi phí đầu vào. Chị Oanh chia sẻ: Ngoài vụ sản xuất chính trồng cà rốt, tôi còn trồng các loại rau, quả theo mùa như dưa hấu, rau cải, ngô, lạc... Tất cả nông sản đều được công ty, doanh nghiệp thu mua ngay ở ruộng nên tôi yên tâm canh tác.

Xã Diệp Nông hiện có 1 làng nghề làm bún, 4 công ty may xuất khẩu, 4 công ty sản xuất hương, 5 công ty vận tải thủy với 46 tàu, 200 hộ làm ngành nghề thủ công khác như mộc, xây dựng, dệt khăn...

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch, lao động trong nông nghiệp cũng giảm cả về lượng và chất. Theo thống kê của HTX DVNN, toàn xã hiện có trên 2.000 hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong tổng số trên 3.000 hộ được chia ruộng. Ông Trần Minh Chiểu, Giám đốc HTX DVNN xã

Diệp Nông cho biết: Trên cơ sở đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp, xác định tích tụ ruộng đất, phát triển liên kết sản xuất là xu hướng tất yếu của nông nghiệp, chính quyền địa phương và HTX nông nghiệp đã quy hoạch vùng sản xuất, thống kê diện tích đất nông nghiệp của

bà con nông dân không có nhu cầu sản xuất giao cho nông dân có nhu cầu sản xuất theo quy mô lớn thuê lại. Để hình thành vùng tập trung, những hộ vẫn còn nhu cầu sản xuất sẽ được quy hoạch vào một vùng, ưu tiên khu đất tốt, dễ canh tác. Chủ trương này tạo được sự đồng thuận trong

các tầng lớp nhân dân nên đến nay, Diệp Nông đã tích tụ được 60ha đất bãi của 1.000 hộ cho một số nông dân thuê, kéo diện, đầu tư hệ thống tưới nước, trang bị đủ các loại máy phục vụ sản xuất.

Liên kết bao tiêu sản phẩm cũng được chính quyền địa phương, HTX chú trọng xây dựng ở cả hai vụ lúa và vụ đông. Đưa chúng tôi đi thăm mô hình cánh đồng lớn gieo cấy giống lúa DT66 liên kết với Công ty Cổ phần Giống cây trồng nông lâm nghiệp Thái Bình, cầm trên tay bông lúa dài trĩu hạt, ông Trần Minh Chiểu phần khởi chia sẻ, vụ xuân này, năng suất lúa của Diệp Nông không dưới 75 tạ/ha. Hai mô hình liên kết sản xuất với Công ty Cổ phần Giống cây trồng nông lâm nghiệp Thái Bình và Công ty Cổ phần Giống cây trồng (Viện Cây lương thực và cây thực phẩm) với diện tích 12ha đều được thu mua tươi, hỗ trợ giống, phân bón nên nông dân rất phấn khởi, dự kiến sẽ mở rộng liên kết ở vụ mùa tới.



Vùng sản xuất lúa DT66 liên kết với Công ty Cổ phần Giống cây trồng nông lâm nghiệp Thái Bình diện tích 5ha.

## Những người gác đê

Mức phụ cấp hàng tháng chưa đến 700.000 đồng/người nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng quản lý đê nhân dân đã góp phần tích cực trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý sớm các sự cố, vi phạm pháp luật về đê điều. Hiệu quả bước đầu của lực lượng này cho thấy việc quan tâm đầu tư, thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân năm 2018 của UBND tỉnh là hướng đi đúng đắn.

Xã Vũ Tiến (Vũ Thư) có trên 7km đê quốc gia và 4,5km đê bồi. Đê được đắp từ hàng chục năm trước nên dần xuống cấp qua thời gian, nhiều sự cố trong thân đê đã phát hiện. Đặc thù địa phương là dân cư sinh sống rất gần đê nên trước kia, tình trạng vi phạm Luật Đê điều như xả rác, đổ vật liệu xây dựng, trồng cây lâu năm, đào

ao sát chân đê... thường xuyên diễn ra, nhưng chính quyền địa phương rất khó phát hiện nên nhiều vụ việc xử lý, ngăn chặn chưa kịp thời. Từ tháng 7/2018, với sự quan tâm của UBND tỉnh, lực lượng quản lý đê nhân dân được thành lập, Vũ Tiến có 2 người đảm nhận công việc này. Ông Nguyễn Văn Mặc, 1 trong 2 người tham gia lực lượng quản lý đê nhân dân của xã cho biết, dù nắng hay mưa, mỗi ngày ông đều khảo sát 1 vòng đê vừa để kiểm tra phát hiện các sự cố, diễn biến hư hỏng của đê, kè, vựa để phát hiện, nhắc nhở người dân không tự ý trồng cây trên thân đê hay đổ rác, vật liệu trên đê. Chiếc cuốc và con dao luôn thường trực, khi cần ông Mặc sẵn sàng đứng về để phát quang cỏ dại, cây cối mọc trên đê. Đôi khi bị ông Mặc nhắc

nhỏ vi phạm, một số người dân cũng tỏ thái độ phản ứng nhưng ông kiên trì vận động, đến nay bà con rất ủng hộ việc làm của ông. Ông Mặc chia sẻ thêm: Mặc dù phụ cấp khá thấp, công việc vất vả và nhưng tôi vẫn muốn gắn bó với công việc quản lý đê nhân dân bởi tôi mong muốn góp sức mình bảo vệ tuyến đê, bảo vệ an toàn trong mùa mưa lũ cho chính bản thân mình và bà con làng xóm. Ông Trần Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vũ Tiến cho biết: Từ khi có lực lượng quản lý đê nhân dân, các vụ việc vi phạm về Luật Đê điều được phát hiện sớm, giúp chính quyền ngăn chặn, xử lý rất kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng công trình đê điều, từ đó nâng cao khả năng phòng, chống lũ trong mùa mưa bão.

Với sự quan tâm đặc

biệt trong công tác quản lý đê điều trên địa bàn, ngày 22/1/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-UBND về quy định tổ chức và hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân ở các xã, phường, thị trấn có đê trên địa bàn tỉnh. Triển khai quyết định này, tháng 7/2018, huyện Vũ Thư đã thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân với 32 người làm nhiệm vụ quản lý đê điều ở 21 xã duyên giang. Ông Nguyễn Văn Huyền, Hạt trưởng Hạt Quản lý đê huyện cho biết: Trong điều kiện lực lượng chuyên trách quản lý đê rất mỏng, toàn huyện có gần 10 kiểm soát viên đê điều, trong khi phải quản lý trên 100km đê các loại thì sự ra đời của lực lượng quản lý đê nhân dân rất cần thiết. Thực tế gần 1 năm hoạt động cho thấy, lực lượng quản lý đê nhân dân ở các xã là những người bám nắm rất chắc địa hình, lịch sử, đặc điểm công trình đê điều ở địa phương, vào cuộc tích

cực thực hiện nhiệm vụ của mình, nhờ đó đã hỗ trợ rất lớn giúp lực lượng chuyên trách, chính quyền các địa phương phát hiện, xử lý, ngăn chặn, khắc phục sớm các sự cố, vi phạm tại các tuyến đê trên địa bàn. Nhiều công trình vi phạm mới đề, mặt đê, thân đê ở các xã Vũ Tiến, Nguyễn Xá, Việt Hùng hay các sự cố công trình đê, kè, cống ở các xã Song Lăng, Tân Phong, Phúc Thành được lực lượng quản lý đê nhân dân phát hiện, báo cáo kịp thời, giúp huyện và các địa phương xử lý, ngăn chặn rất kịp thời, hiệu quả. Trong các đợt mưa bão, đội ngũ này cũng tham gia tích cực công tác kiểm tra, phòng, chống lụt, bão tại địa phương. Chúng tôi sẽ nỗ lực phối hợp tổ chức thêm nhiều đợt tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho lực lượng này nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

Mưa bão, sớm tối, vất vả, phụ cấp thấp, ông Nguyễn Thanh Long, lực lượng quản lý đê nhân dân xã Nguyễn Xá không ngại

ngại mà vẫn tự hào, cần mẫn làm nhiệm vụ quản lý đê của mình. "Nguyện vọng của tôi là được tham gia nhiều hơn các buổi tập huấn nghiệp vụ quản lý đê nhân dân và được tỉnh, huyện quan tâm đầu tư cấp cho các trang thiết bị,

phương tiện như quần áo mưa, quần áo bảo hộ lao động, ủng, đèn pin, cuốc xẻng, máy cắt cỏ... để thực hiện nhiệm vụ quản lý đê nhân dân hiệu quả hơn" - ông Long tâm sự.

Phụ cấp tuy ít ỏi nhưng với tinh thần trách nhiệm

cao, lực lượng quản lý đê nhân dân đang từng ngày thân thiện, đóng góp công sức nhỏ bé của mình để canh gác, bảo vệ những tuyến đê, góp phần giữ bình yên cho nhân dân khi mưa lũ đến.

### QUYNH LƯU



Xã Vũ Tiến (Vũ Thư) tổ chức giải tỏa trường hợp xây dựng công trình vi phạm hành lang bảo vệ an toàn đê điều.